

Quý Hội Viên, Ân Nhân và Thân Hữu Gia Đình Châu Sơn thân mến,

Xuân lại về khi chúng ta bắt đầu nhận được những cánh thiệp xuân, hoặc thấy đó đây những cành đào chớm nở. Xuân về cho ta cả một bầu trời trong xanh tươi đẹp. Cảnh xuân huy hoàng khiến lòng người rộn rã hân hoan. Nhưng Xuân có ý nghĩa gì? Phải chăng đó là lời yêu thương Thiên Chúa gửi đến tất cả chúng ta?

Với tâm hồn chiêm niệm, bằng đôi tai của lòng mình (TLBD, Lời mở) chúng ta có thể nghe thấy lời thì thầm yêu thương Thiên Chúa nói với mỗi người qua mọi biến cố trong cuộc đời và trong thế giới. Thiên Chúa mời gọi chúng ta, những hội viên, ân nhân và thân hữu GĐCS trong Năm Mới Canh Dần này ý thức lại vai trò của Thiên Chúa trong đời mình để nhận ra Ngài là Tạo Hóa, là Cha, là Bạn của mình (Ga 15, 15), đồng thời nhận ra mình là thụ tạo, là đứa con bé nhỏ, là người bạn thân thương của Ngài (St 1, 27).

Xuân đến như một khởi đầu mới cho cuộc hành trình “trở về” với Thiên Chúa. Để về với Thiên Chúa, chúng ta phải thực sự nhận ra và hiểu biết Ngài, một sự hiểu biết không chỉ bằng lý trí, bằng suy tư, học hỏi, nhưng bằng cách dẫn thân để yêu và để nghiệm được tình yêu Ngài từ chính bản thân mình, bởi vì *“Thiên Chúa là tình yêu”* (1 Ga, 4,16).

Yêu Chúa, không phải là yêu một đối tượng xa vời nhưng là chìm đắm trong Ngài với tâm tình ca ngợi tạ ơn; là bơi lội trong sự hiện hữu yêu thương và toàn năng của Ngài; là hít thở trong khí quyển thần linh của Ngài, và nhận thức rằng chúng ta không thể nào sống được và sống mãi nếu không có Ngài; là hoàn toàn thấy mình tùy thuộc vào Ngài; là thấy mình trống rỗng để được Ngài lấp đầy bằng chính sự hiện hữu yêu thương của Ngài; và nhất là dám dẫn thân yêu thương hết mọi anh chị em của mình như là dấu chỉ của tình yêu chân thành dành cho Ngài. “Nếu ai nói: *“Tôi yêu mến Thiên Chúa” mà lại ghét anh em mình, người ấy là kẻ nói dối*” (1Ga 5,20). Hai đối tượng hữu thể Thiên Chúa và con người này đã dệt nên điều mà Thiên Chúa mời gọi chúng ta thực hiện: *“Hãy nên hoàn thiện như Cha các con trên trời là Đấng hoàn thiện”* (Mt 5,48) rồi sau đó Ngài nói: có hai giới răn trọng nhất: *“mến Chúa hết lòng và yêu thương anh em như chính mình.”* (Mt 22, 37-39).

Chúng ta được dựng nên giống hình ảnh Thiên Chúa, hình ảnh ấy là tình yêu, do đó chúng ta sẽ không thể nào thực hiện được trọn vẹn thánh ý Thiên Chúa nếu chúng ta không thực hiện bằng tình yêu, bằng đức ái *“Giả như tôi có nói được các thứ tiếng của loài người và của các thiên thần đi nữa, mà không có đức mến thì chẳng khác gì thanh la phèng phèng, chũm chọe xoang xoảng”* (1 Cor 13-1). *“Cao trọng hơn cả là đức ái”* (1 Cor 13,13).

Thánh Âu cơ tình một khi đã khám phá ra Thiên Chúa thì Ngài đã hoàn toàn đầu tư cuộc đời còn lại cho Thiên Chúa, đến độ Ngài đã hối tiếc về thời gian quá khứ đã không được sử dụng để mến yêu và phụng sự Chúa: *“Ôi con yêu Chúa quá muộn màng”*; Dầu là một vị đại thánh, Ngài cũng cầu nguyện: *“Xin cho con biết Chúa, Xin cho con biết con”*.

Quý Hội viên, ân nhân và thân hữu GĐCS thân mến, niềm thao thức gửi đến Quý Vị trong Năm Mới Canh Dần là chúng ta cùng nhau nhận ra Thiên Chúa, nhận ra chính chúng ta và nhận ra ý muốn của Thiên Chúa cho cuộc đời mình. Ý Thiên Chúa là gì? Thưa là Ngài muốn chúng ta chiếm hữu được Ngài, chúng ta được ơn cứu độ. Xác định được hướng đi ấy của cuộc đời rồi, chắc chắn quý vị sẽ chạy nhanh và thẳng tiến trên đường thánh thiện.

Xuân Canh Dần đến, chúng ta mỗi người thêm một tuổi, thêm sự khôn ngoan mà Thiên Chúa muốn. Sự khôn ngoan đó hướng dẫn chúng ta đi tìm Ngài như cứu cánh độc nhất của cuộc đời chứ không phải đi tìm những gì thuộc về thế gian, bởi vì: *“Ai yêu mến thế gian thì lòng mến của Chúa Cha không có trong kẻ ấy”* (1Ga 2, 15).

Cầu mong tất cả quý vị, nhất là những vị đang trong những hoàn cảnh khó khăn, khổ đau tinh thần cũng như vật chất luôn biết kết hiệp nỗi khổ của mình với cuộc khổ nạn của Chúa Kitô bằng một tình mến bao la, để rồi từ cây thập giá của Ngài, quý vị sẽ kín múc được sự bình an và hạnh phúc chân thật, đó là niềm vui phục sinh không bao giờ chấm tận mà Thiên Chúa ban cho mọi người. Tất cả mọi sự đều qua đi, chỉ trừ có lòng mến là tồn tại mãi. (1 Cor 13,8)

Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành, Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse luôn luôn đồng hành và phù hộ quý vị cùng thân quyến trong suốt năm mới Canh Dần. Chúc Quý Vị Một Mùa Xuân Khang An, Thịnh Vượng, Thánh Đức và tràn đầy phúc lành của Thiên Chúa.

Thân kính trong Chúa Kitô.

Fm. Dominic Hùng Trần, O.Cist.

Phụ trách Gia Đình Châu Sơn Hoa Kỳ.